



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๗๕๐/๒๕๖๒ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาคมที่สนใจ เรียงตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้

๑. อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมในด้าน ต่อไปนี้ (๑) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม (๒) การเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (๓) การส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (๔) การให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (๕) การพัฒนาบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับงาน ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษ A๔ พร้อมจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที และจัดทำสำเนาจำนวน ๔๐ ชุดมอบให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น.

๒. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ แสดงวิสัยทัศน์และเตรียมการตอบข้อคำถาม ต่อคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาคมที่สนใจ ในวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระยาโอราทรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
รักษาราชการแทนอธิการบดี